



## ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การผลิตพืช)

**นายชุนศรี ทองย้อย** อายุ ๕๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาพืชไร่ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini Master of Business Administration (Mini MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำระดับสูง (Action Learning Program) สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Leadership Institute) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร (CEO) กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ธุรกิจพัฒนายางครบวงจร มะพร้าว พันธุ์ข้าว และส่งออกผลไม้)

**ผลงานด้านวิชาการ** เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และช่วยขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้กับประเทศ โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการประจำคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนด้านการศึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสเข้าฝึกงานตามโครงการสหกิจศึกษา

**ผลงานด้านสังคม** เป็นผู้พัฒนารูปแบบธุรกิจพืชครบวงจรเพื่อความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ประเทศชาติ ทั้งด้านรายได้ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อาทิ การส่งเสริมการปลูกยางพาราที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่การเพาะพันธุ์กล้ายางพารา รวมถึงส่งเสริมให้มีระบบบริการและการบริการด้านตลาดแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้ดำเนินธุรกิจด้านโรงงานแปรรูปยางพาราในรูปแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ภายใต้แนวคิด “น้ำยางทุกหยด คืออนาคตของลูกหลาน” ในด้านการผลิตข้าว ได้รณรงค์ให้เกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดี และใช้เทคโนโลยีช่วยในการปักดำแทนการหว่าน อีกทั้งรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่แทนปุ๋ยเคมี ในด้านการสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เป็นผู้พัฒนาโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการชั่งหัวมัน โดยรับผิดชอบโครงการปลูกยางพาราพันธุ์ดี JVP ๔๐ เป็นผู้ดำเนินการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทันสมัย ข้าว-ปลา-ปาล์ม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรตามแนวพระราชดำริ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีรายได้จากการทำเกษตรแบบผสมผสาน และสนับสนุนโครงการศูนย์สาธิตของมูลนิธิชัยพัฒนาภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการส่งเสริมการปลูกชาภูเขา

**ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี** ให้การสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของมหาวิทยาลัย อาทิ อดีตกรรมการพัฒนากิจการ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์

**จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ** โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านการพัฒนาการผลิตพืชจนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การผลิตพืช) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป